

## อยากรวย! ต้องขยันอ่านหนังสือ เคล็ดลับความรวยที่ไม่ค่อยมีใครบอก!!

นำเสนอเมื่อ : 13 ม.ค. 2559

**คอลัมน์ ร่อนตามลม**

raikorn@hotmail.com

ที่ผ่านมา เราเคยได้ยินได้ฟังกันแต่ อยากรวยก็ต้องขยันหมั่นเก็บออม และ "ขยันทำมาหากิน" แต่อยากรวย ให้ขยัน "อ่านหนังสือ" เพิ่มพูนทักษะ และหาความรู้ใส่ตัว ไม่มีใครเคยได้ยินได้ฟังกันมาบางหรือยัง?

**ถ้าหากคำตอบของคุณคือ ยังไม่เคยได้ยิน !!!**

วันนี้ เรามีเคล็ดลับสู่การสร้างตัวให้เป็นคนรวย ซึ่งเป็นเรื่องที่ "สตีฟ ซีโบลด์" ผู้เขียนหนังสือฮาว ริชพีเพิล ธิงค (How Rich People Think) หรือเศรษฐีคิดอย่างไร? อยากบอก หลังจากได้มีโอกาสสัมภาษณ์เศรษฐีมหาเศรษฐี 1,200 คนในโลกนี้แล้วพบว่า สิ่งหนึ่งที่คุณมีเงินถึงเงินถึงเหล่านี้มีเหมือนกันก็คือ การใช้เวลาว่างที่มีอ่านหนังสือ เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้แก่ตัวเองอย่างสม่ำเสมอ

**"เมื่อเดินเข้าไปบ้านของเศรษฐี มหาเศรษฐีทั้งหลาย สิ่งหนึ่งที่คุณจะได้เห็นแน่นอนก็คือห้องสมุดขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยหนังสือมากมาย ที่พวกเขาอ่านเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ตัวเอง เพื่อจะได้ประสบความสำเร็จให้ทวีคูณยิ่งขึ้น ขณะที่คนชั้นกลางชอบอ่านนิตยสาร หนังสือแทบลอยด์ และนิตยสารบันเทิง แต่คนรวยจะชอบอ่านหนังสือที่ให้ความรู้มากกว่าอ่านเพื่อความบันเทิง"** สตีฟให้สัมภาษณ์กับเว็บข่าวยูเอสนิวส์

ทั้งนี้ สตีฟ ซีโบลด์ เล่าว่า ตัวเขาเองก็เคยมีความใฝ่ฝันอยากเป็นเศรษฐีตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษาวัย 19 แต่ตอนนั้น เขาไม่เชื่อมั่นเลยว่า วิชาที่ได้อ่านในห้องเรียน จะช่วยให้เขากลายเป็นเศรษฐีขึ้นมาได้ สตีฟจึงพยายามขวนขวายหาแหล่งความรู้นอกห้องเรียน

กระทั่งวันหนึ่งได้มีโอกาสสัมภาษณ์เศรษฐีคนหนึ่ง ซึ่งกลายเป็นจุดเริ่มต้นทำให้เขาได้สัมภาษณ์เศรษฐีมหาเศรษฐีคนอื่นๆ อีกรวม 1,200 คน โดยใช้เวลาทั้งสิ้น 30 ปี และทำให้เขา ซึ่งตอนนั้นก็เรียกได้ว่า เป็นเศรษฐีที่สร้างตัว สร้างฐานะด้วยตัวเอง พบว่านิสัยชอบอ่านหนังสือเสริมความรู้ คือสิ่งที่เศรษฐีทุกคนมีเหมือนกัน อย่างวอร์เรน บัฟเฟตต์ หนึ่งในมหาเศรษฐีโลกชาวอเมริกันวัย 85 และเจ้าพ่อตลาดหุ้น ก็มีเรื่องเล่ากันว่า เขาใช้เวลา 80% ในวันทำงานหมดไปกับการอ่านหนังสือ

ในบรรดาคนร่ำรวยมีฐานะ 1,200 คนที่สตีฟได้มีโอกาสสัมภาษณ์ ส่วนใหญ่เป็นคนร่ำรวยที่สร้างฐานะจากหลายเหตุ และแรงงานของตัวเอง ไม่ใช่จากกองมรดกที่ตกทอดจากรุ่นสู่รุ่น และสิ่งหนึ่งที่สตีฟได้พบก็คือเศรษฐีเหล่านี้ ไม่ค่อยให้ความสำคัญกับการศึกษาในระบบ โดยส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาในระบบน้อยมาก แต่พวกเขามีเงินเหล่านี้จะเชื่อมั่น ศรัทธาในพลังของความขยันหมั่นศึกษาหาความรู้ใส่ตัวอย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่อง แม่จะเรียนจบจากมหาวิทยาลัยไปแล้ว

"ขณะที่คนส่วนใหญ่มักจะเชื่อว่าการเรียนจบปริญญาโท ปริญญาเอก  
คือหนทางนำไปสู่ความร่ำรวย  
นั่นเพราะคนเหล่านี้ส่วนใหญ่มีความคิดติดอยู่ในความเชื่อที่ว่าอยากรวยต้องเรียนให้สูง แต่พวกเศรษฐี  
เขาไม่ได้ติดอยู่ที่วิธีการ แต่เขามองที่ผลลัพธ์"

ทั้งนี้ นอกจากเคล็ดลับจากหนังสือของ สตีฟ ซีโบลด์ ในหนังสือชื่อ Rich Habits: The Daily Success  
Habits Of Wealthy Individuals ของโรมัส คอร์ลีย์  
ซึ่งได้ศึกษานิสัยในชีวิตประจำวันทีนำไปสู่ความสำเร็จของคนรวยต่างๆ ยังบอกด้วยว่า 67% ของเศรษฐี  
จะใช้เวลาหนึ่งดูทีวีแต่ละวันไม่เกิน 1 ชั่วโมง และมีเศรษฐีเพียง 6% หรือร้อยละ 6 เท่านั้นที่ดูรายการเรียลตี้โชว์

ในขณะที่มีคนจนถึง 78% ที่ดูรายการเรียลตี้โชว์ และมีคนจนเพียง 23% หรือร้อยละ 23 เท่านั้น  
ที่ใช้เวลานั่งดูทีวีไม่ถึง 1 ชั่วโมงในแต่ละวัน

ใครที่ "อยากลง" เป็นคนรวยกับเขาดูสักครั้ง ก็ลองนำเคล็ดลับเหล่านี้ไปใช้ดูนะคะ

ที่มา [มติชนออนไลน์](#) วันที่ 11 มกราคม 2559